
SKRÁ: 115.stjórnarfundur ÚS 10-11-08 fundargerð
DAGS. 20/11/2008

FUNDARGERÐ

115. fundur stjórnar Úrvinnslusjóðs haldinn á skrifstofu sjóðsins
mánudaginn 10. nóvemer 2008 kl. 1200 –1330.

Viðstödd: Guðmundur G. Þórarinsson (GGÞ), formaður
Bryndís Skúladóttir (BS) Ögmundur Einarsson (ÖE)
Ólafur Kjartansson (ÓK), framkv.stj. Már Karlsson (MK), fundarritari.

Fjarverandi: Sigurður Örn Guðleifsson (SÖG) og Guðfinnur G. Johnsen (GGJ) sem tilkynnti sig veikan.

1. Fundargerð

Lögð fram fundargerð síðasta fundar (114. fundar). Engar athugasemdir frá
fundarmönnum..

2. Þróun endurvinnslumarkaða

Á síðasta fundi var ákveðið að halda fund fljótlega og ÓK kæmi þá með tillögur
um frekari viðbrögð í þeirri kreppu er steðjar að.

Niðurstaða varð með að hækka þurfi greiðslur fyrir pappa. Ákveðið að hækka þær
um 10 kr./kg , tímabundið til áramóta. Hins vegar megi hinkra með ákvarðanir um
hækkun gjalds fyrir hjólbarða í 1-2 mánuði. Einnig talið í lagi að bíða með ákvarðanir
um gjald fyrir plast.

3. Önnur mál

Rekstraráætlun.
Tekjur fyrstu 10 mánuði ársins benda til þess að árstekjur muni verða 12% minni en
áætlað var. Minna frávik verði hins vegar í útgjöldum

Næsti fundur áformaður þriðjudaginn 18. nóv. kl. 12:00 á skrifstofu Úrvinnslusjóðs.

Dreifing: stjórn Úrvinnslusjóðs og á vefsíðu Úrvinnslusjóðs


